



## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

### ด้านบริหาร

## สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

### ๑. การเป็นองค์กรร่วมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ กับองค์กรเครือข่ายสิทธิมนุษยชนปาตานีและสถาบันวิจัยเอเชียเซ็นเตอร์

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมบ้านไม้ริมเลรี รีสอร์ท อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยให้ใช้เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ในการจัดงานและประชาสัมพันธ์ สนับสนุนงบประมาณในการจัดสัมมนาจากแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ งานประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้ มอบ กสม.ศยามล เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาและปาฐกถา หัวข้อ “บทบาท กสม. กับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ และสรุปผลและกล่าวปิดการสัมมนาในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ มอบนายไพโรจน์ พลเพชร ที่ปรึกษาประจำ กสม. เป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ และมอบสำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๒. รายงานผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนฯ

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาผู้สมควรได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนฯ และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

### ๓. การเป็นองค์กรร่วมจัดงานมอบรางวัลอรรธนารีศวร ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการเป็นองค์กรร่วมจัดงานมอบรางวัลอรรธนารีศวร ครั้งที่ ๖ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยให้ใช้เครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ในการประชาสัมพันธ์และจัดงาน สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน โดยมอบสำนักงาน กสม. มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมงานในวันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ และมอบสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป